



เมษาหน้าม็อบ ...●●... ประมาทไม่ได้ แม่นฟ้าจะไม่เป็นใจ
แต่มีม็อบรวมสี่ 4-4-4 ที่บริเวณอนุสรณ์สถานวีรชน พฤษภา 35 เปิด
ตัวครั้งแรกไม่ชี้เหร คนมากกว่าโต๊ะที่เตรียมไว้ตัวเลขหลักพันทำให้ใจ
“ตู” **จตุพร พรหมพันธุ์** พูขึ้นมา โดยประกาศนัดชุมนุมทุกวัน
นัดให้น่วมทุกวัน ...●●... ดูทวิตไลน์จะเลี้ยงกระแสไปให้ถึงวันที่ 10
เมษายน เหตุการณ์ข้อค้นพื้นที่แยกคอกวัว และต่อยอดไปถึงเดือน
พฤษภาคม ล้อโมเดลพฤษภาทมิฬ กระนั้น ก็ต้องดูเกมกันยาวๆ เพราะ
งานนี้ แม่ “ตู” จะยืนยันตามแนวทางยึดข้อเดียวไล่ **“ประยุทธ์”**
แต่อดีตที่เคยลั่นวาจา **“กระสุนพระราชทาน”** อาจตามมาหลอก
หลอน ...●●... แต่ที่เห็นแนวร่วม กบปส.ไปปรากฏตัวบนเวที มีชื่อ
ไทกร พลสุวรรณ งานนี้ต้องดูเหมือนกันว่า จะเรียกแขก กบปส.มา
ร่วมด้วยในรอบต่อไปได้มากน้อยแค่ไหน แม้จะไร้โควตา กบปส. เป็น
เสนาบดีร่วมรัฐบาลเรือเหล็ก แต่ก็ถือว่าตอบแทนไปแล้ว ...●●... ที่
น่าสนใจก็คือ คนเดือนตุลารุ่นใหญ่ที่รวมตัวกันในชื่อ **OctDem** ทั้ง
“หมอมิ่ง” นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช “หมอเลี้ยบ” นพ.
สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี “อ้อย” จาตุรนต์ ฉายแสง ออกมาเรียกร้อง
กดดันศาลให้ประกันตัวแกนนำม็อบเด็ก ในคดี 112 ก็พยายามจะ
ล้อไปกับประวัติศาสตร์เดือนตุลา อา...รัฐบาลบึกตู จึงน่าจะปลดล็อก
เจาะรูระบายเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
เพื่อผ่อนปรนสถานการณ์ลงบ้าง ...●●... ส่วนคลังเตอร์ทองหล่อก็
ทำให้รัฐมนตรีต้องปวดหัว เมื่อสื่อบางฉบับบอกชื่อได้งๆเลยว่ามี
รัฐมนตรีไปสถานบันเทิงที่มีผู้ติดเชื้อโควิดด้วยงานนี้แม่ **นพ.โอกาส**
การย์กวิณพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค จะออกมาแถลงยืนยันว่า
ไม่มีรัฐมนตรีท่านใดที่เข้าร่วมงานเลี้ยงที่บ้านทูตญี่ปุ่น และไม่มีรัฐ

มนตรีท่านใดที่ไปสถานบันเทิงย่านทองหล่อ แต่กระแสข่าวลือก็ยังไม่สิ้น ...●●... ล่าสุด **สุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มิเชาว์** รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ถูกพาดพิงก็เลยโชว์ผลตรวจโควิดทางเพชบุรีเสียเลย “ผมไม่ได้กังวลกับข่าวที่เกิดขึ้น เพราะทราบดีว่า ไม่เป็นความจริง แต่เพื่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการปฏิบัติงานของรัฐบาล โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจ และเพื่อความสบายใจของผู้ที่ทำงานกับผม มาพบ หรือมาประชุมร่วมกับผม ก่อนหน้านี้และหลังจากวันนี้ผมกับคณะที่มาด้วยกันจึงได้ไปตรวจหาเชื้อที่รพ.อุดรธานี ผลการตรวจออกมาแล้ว คือไม่มีใครติดเชื้อโควิด-19 ครับ และผมก็ไม่ได้ไปที่สถานบันเทิงอย่างที่เป็นข่าว ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับ” ...โล่งไป ...●●... สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2564 จำนวน 63 อัตรา สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.crownproperty.or.th หรือ 0-2787-6690-3 ตั้งแต่บัดนี้ - 23 เม.ย. ...●●... **รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ** ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมทำบุญบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยกรณีเร่งด่วน ในโครงการ “**แล้งนี้ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต**” ตั้งแต่วันที่ -16 เม.ย. ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่(Fixed Station) 6 แห่ง และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ ...●●... นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความขอบคุณผู้บริจาคโลหิต โดยเชิญชวนผู้บริจาคแต่งกายผ้าไทยใส่เสื้อลายดอกเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ -16 เม.ย. ร่วมสรงน้ำพระ เป็นสิริมงคล พร้อมลุ้นรับรางวัล “**ตุ๊กตาพี่หมื่นาโชค**” เป็นที่ระลึก โดยประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 21 เม.ย. ผ่านทาง Facebook Fanpage ศูนย์ บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ...●●... พุธที่ 7 เม.ย. เวลา 08.30 น. **สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล**

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อ(ร่าง) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่5จากกลุ่มโรงพยาบาลนำร่องที่ทดลองใช้มาตรฐาน ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ...●●... ชาวสังคมทั่วไป ประจำวันอังคารที่ 6 เม.ย. เวลา 09.00 น. พระเทพวิมลมุนี เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ สุรินทร์ โกสิยางกูร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดสดับปกรณ์ ถวายผ้าไตร และทำบุญเลี้ยงพระ งาน “6 เมษา น้อมรำลึกสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” ปีที่ 24 ที่พระอุโบสถวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ...●●... 13.00 น. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดการ ประชุมคณะทำงานพิจารณากฎหมายลำดับรองด้านการให้รางวัลการวิจัยและนวัตกรรม การประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคล ครั้งที่ 7/2564 ที่ห้องเวอร์โก้ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

 ศรีพระราม